

KỶ HỢP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, sáng ngày 10/6, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành thảo luận chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Đa số các đại biểu tán thành sự cần thiết của việc đầu tư xây dựng dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh nhằm có thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã được

Đại hội XIII của Đảng thông qua và phù hợp với Nghị quyết số 29/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Việc quyết định xây dựng hai tuyến đường vành đai vùng Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là một quyết sách chiến lược, đáp ứng cùng một lúc, đa mục tiêu. Thứ nhất, đó là biện pháp đột phá để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, là giải pháp trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế đất nước. Thứ hai, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều ý kiến về những vấn đề quan trọng như: phạm vi và quy mô dự án, công tác giải phóng mặt bằng, tình hình thi công đầu tư dự án theo phương thức PPP, hiệu quả các hình thức khai thác nguồn lực, quỹ đất có liên quan, việc phân

cấp, phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong triển khai dự án...

Về chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu, về sự cấp thiết, các đại biểu nêu rõ, các dự án khi được triển khai và đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả rất lớn cho nền kinh tế của đất nước. Giải quyết tình trạng quá tải tại các điểm giao giải ngân vốn đầu tư công, là giải pháp trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế đất nước. Thứ hai, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các đại biểu cũng đã đưa ra các ý kiến về những vấn đề quan trọng như: phạm vi và quy mô dự án, công tác giải phóng mặt bằng, tình hình thi công đầu tư dự án theo phương thức PPP, hiệu quả các hình thức khai thác nguồn lực, quỹ đất có liên quan, việc phân

Thành và kết nối, phát huy tối đa tiềm năng của từng địa phương. Các đại biểu cũng nêu thực tế tổng thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng còn khá dài, thủ tục còn phức tạp, đề nghị Quốc hội sớm thống nhất chủ trương tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập trong quyết định đầu tư để giao cho các địa phương thực hiện như đã cam kết về mặt tiến độ cũng như bố trí vốn.

Đối với việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương, các đại biểu cho biết hiện nhiều địa phương có đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý, thi công các dự án lớn. Đại biểu đề nghị cho phép chia dự án thành các dự án thành phần theo địa giới hành chính của các tỉnh, thành phố. Chính phủ cần xem xét giao cho một số địa phương làm chủ đầu tư dự án thành phần, thực hiện các đoạn tuyến đường cao tốc theo hình thức đầu tư công. Ngoài ra, các đại biểu

tập trung thảo luận về các nội dung: Sự phù hợp của dự án quy hoạch; kế hoạch, phạm vi, quy mô, hình thức đầu tư; nhu cầu sử dụng đất; phương án giải phóng mặt bằng; tổng mức đầu tư; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; phân kỳ tiến độ thực hiện dự án; phương án thu phí để thu hồi vốn, hoàn trả ngân sách trung ương; các cơ chế, chính sách của Chính phủ để nghị áp dụng cho dự án.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp tục điều hành phiên thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu và thảo luận về dự thảo nghị quyết về thi điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

du lịch đã tăng từ 100 - 150% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện trên địa bàn tỉnh đang phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, trải nghiệm. Công tác xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch được quan tâm thông qua việc

tham gia các hội chợ, liên hoan du lịch trong nước, quốc tế; biên tập các ấn phẩm du lịch nhằm giới thiệu, thu hút các nhà đầu tư nghiên cứu, khai thác tiềm năng, phát triển sản phẩm du lịch của Thái Bình. Tuy nhiên, phần lớn hệ thống giao thông đến các khu, điểm du lịch trên

địa bàn tỉnh chưa thực sự thuận tiện; các dịch vụ phục vụ du khách chưa nổi bật, đặc sắc; các quy hoạch đã có chưa thu ý kiến của các đại biểu và cần có đánh giá rõ hơn về những kết quả du lịch Thái Bình đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay, làm rõ những vấn đề cần tham mưu cho tỉnh để phát triển du lịch trong thời gian tới như về quy hoạch, hạ tầng, giao thông kết nối... Đối với việc xúc tiến,

đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu và cần có đánh giá rõ hơn về những kết quả du lịch Thái Bình đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay, làm rõ những vấn đề cần tham mưu cho tỉnh để phát triển du lịch trong thời gian tới như về quy hoạch, hạ tầng, giao thông kết nối... Đối với việc xúc tiến,

quảng bá du lịch, các ngành chức năng cần nghiên cứu phương án cụ thể để người dân có thể nhanh chóng tiếp cận các hoạt động, tour, tuyến du lịch một cách thuận tiện, tiện ích nhất. Đối với việc xúc tiến, sau khi hoàn thiện sửa đổi, bổ sung phù hợp về danh sách, chức năng, nhiệm vụ của thành viên sẽ ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh.

Chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thực hiện Công điện số 488/CD-TTg, ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia, ngày 9/6/2022 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1984/UBND-CTXDGT yêu cầu: Ban An toàn giao thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền về Luật

Phòng, chống tác hại của rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông nói chung, tai nạn giao thông do vi phạm về nồng độ cồn nói riêng để nâng cao nhận thức của người dân, nghiêm túc thực hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe". Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, hạ tầng số và vào các khung giờ vàng trên sóng truyền hình. Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong

tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 9/8/2018 của Tỉnh ủy về việc không uống rượu, bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, nghỉ trưa của ngày làm việc, ngay trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu, bia trước khi lái xe; yêu cầu các bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các

quy định về cấm uống rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia - không lái xe, có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm. Sở Y tế và các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành phố tăng cường thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao

thông sử dụng rượu, bia, ma túy (trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy). Giao Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục theo dõi, kiểm tra các cơ quan thanh niên, các sở, ngành có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 16/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 của Chính phủ; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh.

Hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023

Sau 2 ngày tổ chức, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan cũng như sự chủ động của 30 hội đồng thi trong tỉnh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đã diễn ra an toàn, đúng quy chế. Thí sinh đánh giá đề thi sát với chương trình, kiến thức được học và ôn tập, có sự phân hóa để phục vụ công tác tuyển sinh.

Kỳ thi thành công

Năm nay là năm đầu tiên Thái Bình tổ chức một kỳ thi chung cho cả trường THPT công lập đại trà và trường THPT chuyên. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sau 2 ngày thi, với sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng công an, y tế và các tổ chức trong và ngoài nhà trường, nhất là sự quan tâm của cha mẹ học sinh và ý thức tốt của các thí sinh dự thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay bảo đảm đúng tiến độ và thực hiện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kỳ luật phòng thi tại các điểm thi được siết chặt. Tất cả 31 điểm thi của 30 hội đồng thi đều thực hiện nghiêm các quy định, an toàn và nghiêm túc. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Đồng Tiến Hải chia sẻ: Năm nay, điểm mới trong quy chế thi của kỳ thi đó là thí sinh chỉ được mang những vật dụng theo quy định vào phòng thi, tất cả đồ dùng cá nhân để cách phòng thi 25m. Trước quy định mới này, điểm thi Trường THPT Đồng Tiến Hải đã bố trí phòng để đồ của thí sinh tại khu vực cách xa phòng thi và có nhân viên bảo vệ.



Cán bộ coi thi kiểm tra lại thông tin thí sinh.

nhiều hoạt động như: phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh, phát nước miễn phí... qua đó góp phần giúp các thí sinh yên tâm, thoải mái, tập trung cao độ để làm bài thi đạt hiệu quả nhất. Theo ghi nhận trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, ngày thi sáng sớm, thí sinh và phụ huynh đã đến tập trung rất đông. Là một trong nhiều phụ huynh chờ con đến lúc thi xong, anh Bùi Văn Lâm, thị trấn An Bài (Quận Phụ) chia sẻ: Kỳ thi này khá áp lực đối với con tôi và nhiều thí sinh bởi con tôi thi chuyên Anh, đây là môn có tỷ lệ chọi cao nhất. Vì thế, tôi muốn chờ xem con làm bài có tốt không. Nếu không đỗ nguyện vọng 1 vào lớp chuyên, tôi sẽ động viên con tiếp

tục xét chỉ tiêu ở những nguyện vọng còn lại.

Tại kỳ thi năm nay, bên cạnh việc bảo đảm an toàn tuyệt đối, an ninh trật tự, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cũng chỉ đạo các hội đồng thi thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế. Kết thúc 2 ngày thi, không ghi nhận thí sinh mắc Covid-19 tham gia kỳ thi.

Đề thi vừa sức nhưng vẫn bảo đảm mức độ phân hóa

Sau khi hoàn thành kỳ thi, đa phần các thí sinh đều đánh giá đề thi Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh đại trà năm nay vừa sức, bám sát chương trình trong

sách giáo khoa lớp 9. Các câu hỏi đều nằm trong phạm vi kiến thức các em được học và ôn tập, vì vậy những thí sinh có quá trình ôn tập chu đáo, kỹ năng làm bài thành thạo sẽ hoàn thành tốt đề thi. Bên cạnh đó, vẫn có những câu hỏi nâng cao để thí sinh thể hiện năng lực, từ đó phân loại học sinh theo đúng chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với đề thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh cho rằng câu nghị luận về "vai trò của tình trung thực trong cuộc sống con người" rất hay và mang tính thời sự cao. Em Lê Thanh Hương, điểm thi Trường THPT Thái Phúc chia sẻ: Em rất thích đề thi Ngữ văn năm nay bởi đề thi vừa sức nhưng vẫn có câu để phân hóa thí sinh. Em đã đưa câu

chuyên từ thực tế vào bài thi nghị luận. Em nghĩ bài thi của mình sẽ được khoảng 8 điểm. Đánh giá về đề thi Toán, em Bùi Quang Trung, điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cho rằng đề thi không quá khó và nằm trong phần ôn tập của học sinh. Thí sinh có thể dễ dàng đạt được 7 điểm, muốn đạt 8 điểm trở lên thì cần cố gắng hơn. Đối với đề thi môn Tiếng Anh, em Nguyễn Thị Nhân, điểm thi Trường THPT Đồng Thụy Anh nhận xét có 45 câu ở mức độ cơ bản và 5 câu cuối để phân hóa thí sinh. Thí sinh chỉ cần làm cẩn thận là có thể đạt được 6 - 7 điểm.

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, nhiều "sĩ tử" ra về với tâm trạng khá thoải mái. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi môn chuyên năm nay có khoảng 30 - 40% khối lượng kiến thức nâng cao để phân loại thí sinh. Bên cạnh việc bảo đảm kiến thức nâng cao, các đề thi còn tập trung khai thác kỹ năng và sự sáng tạo trong việc làm bài thi của thí sinh. Những thí sinh có lực học tốt sẽ có ưu thế cạnh tranh cao. Mặc dù thời gian làm bài là 150 phút nhưng có một số thí sinh đã hoàn thành bài thi trước thời gian cho phép. Em Nguyễn Thị Mỹ Kim, thành phố Thái Bình cho biết: Trước khi thi em khá áp lực vì năm nay thi chuyên và thi vào các trường THPT đại trà được tổ chức chung một đợt. Đến khi thi xong em rất mừng vì mình làm xong bài với chất lượng khá tốt. Trong phòng thi của em cũng có một số bạn làm xong bài thi chưa đến 150 phút.

Dự kiến ngày 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi. Sau khi công bố điểm thi sẽ xét kết quả trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Thái Bình. Nếu thí sinh không đỗ vào Trường THPT Chuyên Thái Bình, các em sẽ tham gia xét nguyện vọng 1 như các thí sinh khác tại các trường THPT công lập đại trà. 10% chỉ tiêu còn lại sẽ dành để xét nguyện vọng 2 đối với các thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 1.

ĐẶNG ANH

TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 10/6, tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài chính, Huyện ủy Thái Thụy và Huyện ủy Tiên Hải, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định. Theo đó, đồng chí Vũ Thanh Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy được điều động đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh để giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024; đồng chí Thái Thị Thu Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính được luân chuyển đến nhận công tác tại huyện Thái Thụy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thái Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Phạm Hồng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Hải được điều động đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; giao đồng chí Hoàng Văn Túy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Hải phụ trách Đảng bộ huyện Tiên Hải đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Huyện ủy Tiên Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đồng thời nhấn mạnh các đồng chí nhận nhiệm vụ mới đều được đào tạo cơ bản và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ ở nhiều vị trí công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

P.V

ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

cơ quan (Bệnh viện Đa khoa thành phố, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương, Trường Cao đẳng Nghề). Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Quân sự thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết những vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn thành phố. Làm tốt công tác chuẩn bị hội thao dân quân cơ động và diễn tập chiến đấu 8 phường, xã trong khu vực phòng thủ. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch. Triển khai sớm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đồng thời, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhân lực, phương tiện tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.



Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 10/6

Thế giới: Hơn 539 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 10/6, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 539 triệu ca, trong đó hơn 6,32 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Đã tiêm hơn 223 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19
Tính từ 16 giờ ngày 9/6 đến 16 giờ ngày 10/6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 961 ca mắc Covid-19 mới tại 42 tỉnh, thành phố, tăng 162 ca so với ngày 9/6.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 223 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 5,1 triệu mũi.

Trong ngày, có 4.600 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang điều trị là 62 ca.

Thái Bình: Đã tiêm hơn 3,79 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19

Nhân viên y tế khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 13 bệnh nhân (tính đến 20 giờ ngày 10/6).

Tính đến 17 giờ ngày 10/6, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,79 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 3,4 triệu mũi; tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi là 304.066 mũi; tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 71.215 mũi.

TRẦN TUẤN

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 0914.590.476 0227.3831.885

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM

Từ ngày 7/6/2022, Văn phòng công chứng Nguyễn Mạnh Cường chuyển trụ sở đến số nhà 05 đường Nguyễn Văn Năng tổ 5, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình theo giấy phép số 19/TP-ĐKHĐ-CC ngày 7/6/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.